
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
ตอบข้อข้องใจ 101 คําถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

1. ถาม : ออกนอกระบบคืออะไร 

ตอบ : การเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ปน็ส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

 

2. ถาม : มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐัคืออะไร 

ตอบ : มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐัเปน็หน่วยงานของรัฐที่เปน็นิติบุคคลตามกฎหมาย และมิใช่

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ บริหารโดยถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบงัคับของมหาวิทยาลัยเอง 

 

3. ถาม : ใครเปน็ผู้มีอํานาจออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ตอบ : สภามหาวิทยาลัย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

 

4. ถาม : มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐัแตกต่างอย่างไรกับส่วนราชการ 

ตอบ : ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของราชการเป็นหลัก แต่มหาวิทยาลัยใน

กํากับปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยของตนเองเปน็หลัก 

 

5. ถาม : ทําไม ต้องตราพระราชบัญญัติเพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 

ตอบ : พรบ. มธ. ฉบบัปัจจบุันกําหนดโครงสร้างการบริหารงานแบบส่วนราชการไม่สอดคล้อง

กับการบริหารมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ จึงต้องร่างพรบ.ฉบบัใหม่ทีก่ําหนดรปูแบบการ

บริหารให้ทกุเรื่องจบที่สภามหาวิทยาลัย 

 

6. ถาม : มธ.จะออกไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนใช่หรือไม่ 

ตอบ : ไม่ใช่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกระบบยังเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ใช่มหาวิทยาลัย

เอกชน 

 

7. ถาม : แล้วทําไมจึงเรียกว่านอกระบบ 

ตอบ : เป็นการเรียกกันต่อๆ มาซ่ึงทําให้เกิดความเข้าใจผิด จริงๆ คือนอกระบบราชการ ที่ถกู

ควรเรียกว่ามหาวิทยาลัยในกํากบัของรฐับาล ส่วนสาเหตทีุ่ต้องออกนอกระบบนั้นเพราะ

ต้องการให้มหาวิทยาลัยสามารถมีอิสระในการพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับกิจการของมหาวิทยาลัย 



 

8. ถาม : พอเปน็มหาวิทยาลัยในกํากับแล้วรัฐบาลจะไม่ให้เงินช่วยเหลือ (งบประมาณ) ใช่หรือไม ่

ตอบ : ไม่จริง รัฐบาลยังให้เงินช่วยเหลือเหมือนเดิมทุกอย่าง ทั้งเงินเดือนอาจารย์ เจ้าหน้าที ่เงิน

ค่าวัสดุ ครุภณัฑ ์ค่าที่ดิน 

ส่ิงปลูกสร้าง 
 

9. ถาม : เมื่อรัฐบาลยังต้องให้เงินประมาณแก่มหาวิทยาลัย ยังต้องใช้ระเบียบของทางราชการที่

เกี่ยวข้องด้วยหรือไม ่

ตอบ : รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เปน็แบบเงินอุดหนนุ มหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหาร

งบประมาณมากกว่า 

ส่วนราชการ 

 

10. ถาม : รายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากแหล่งใดบ้าง 

ตอบ : มาจาก 4 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน รายได้จากการดําเนินงาน การหาประโยชน์

จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และเงินบริจาค 

 

11. ถาม : ถ้ารายได้ของมหาวิทยาลังไม่พอ จะทําอย่างไร 

ตอบ : มหาวิทยาลัยขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้ 

 

12. ถาม : แต่ได้ข่าวว่า มธ. ต้องเอาเงินค่าหน่วยกิตนักศึกษามาจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการเพ่ิมข้ึน 

ตอบ : ไม่จริงเช่นกัน เงินเดือนของข้าราชการอาจารย์จะเพิ่มข้ึน 1.5 เท่า ของข้าราชการทีเ่ปน็

เจ้าหน้าที่จะเพิ่มข้ึน 1.3 เท่า รัฐบาลออกให้ท้ังหมด 

 

13. ถาม : เมื่อออกนอกระบบแล้ว มธ. จะขึ้นค่าหน่วยกิตหรือไม่ 

ตอบ : การกาํหนดอัตราค่าหน่วยกิตเปน็อํานาจของมหาวิทยาลัย เหมือนกันทัง้ที่เปน็ส่วน

ราชการและมหาวิทยาลัยในกํากบั ค่าหน่วยกิตไม่เกี่ยวกับการออกนอกระบบ การจะข้ึนค่า

หน่วยกิตหรือไม ่มหาวิทยาลัยก็ดูสถานการณ์เปน็ช่วงๆ ไป ที่ผ่านมาแม้ มธ. ไม่ออกนอกระบบ 

มธ. ก็ขึ้นค่าหน่วยกิตบ่อยครั้ง ประมาณว่า 5 ป ี/ ครั้ง 

 

 

 

 



14. ถาม : อธิการบดีสมคิดมีนโยบายจะข้ึนค่าหน่วยกิตทันทีเมื่อออกนอกระบบ 

ตอบ : ไม่จริง ไปเอาข่าวมาจากไหน การข้ึนค่าหน่วยกิตเป็นเรื่องใหญ่ มีผลกระทบต่อนกัศึกษา 

และนักศึกษาอาจไม่เห็นด้วย อีกทัง้ แม้ขึ้นค่าหน่วยกิต มหาวิทยาลัยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นใน

สัดส่วนที่น้อยมาก ไม่คุ้มกบัการถูกโต้แย้งคัดค้า 

 

15. ถาม : ยังมีทนุให้นกัศึกษาที่ยากจนหรือไม่ 
ตอบ : ยังมีทนุให้นกัศึกษายากจนเหมือนเดิม และตาม พรบ. ยงักาํหนดให้ต้องมีอีกด้วย 

 

16. ถาม : ตอนนี้ร่าง พรบ. มธ. ถึงไหนแล้ว 

ตอบ : ผ่านสภาผู้แทนราษฎรวาระที ่1 ไปแล้ว กําลังอยู่ในสภาวาระที่ 2 ช้ันกรรมาธิการ ซ่ึงใกล้

จะเสร็จเช่นเดียวกัน 

 

17. ถาม : กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่พัฒนาร่างกฎหมาย มธ. มีใครบ้าง 

ตอบ :  คณะกรรมาธิการธิการ ฯ ประกอบด้วย รศ.ชูศักด์ิ ศิรินิล เป็นประธานกรรมมาธิการ 

อธิการ ม.ธ. เป็นรองประธานคนที่ 4 ส่วนกรรมการอ่ืนเปน็ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน มี

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเปน็กรรมการ 

 

18. ถาม : ตอนนี้กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไปได้กี่มาตราแล้ว 

ตอบ : คณะกรรมาธิการ ฯ ประชุมกับทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา พิจารณาไปแล้ว 

87 มาตรา 

 

19. ถาม : กระบวนการต่อไปของร่างกฎหมาย มธ. จะเปน็อย่างไร 

ตอบ : กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จ แล้วนําเข้าพิจารณาวาระที่ 2 

ในสภาผู้แทนราษฎร (สภาชุดใหญ่) ประมาณเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นจะมีการลงมติวาระที ่3 

เสร็จแล้วจะส่งไปยังวุฒิสภา ซ่ึงจะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระเช่นกนั จึงจะเรียกว่ากฎหมายผ่าน

การพิจารณาของรัฐสภา 

 

20. ถาม : คาดว่าร่างกฎหมายจะผ่านสภาทัง้ 2 ได้เมื่อไหร ่

ตอบ : น่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า 

 

21. ถาม : ถ้ารฐับาลยุบสภา พรบ.มธ. ตกไปหรือไม ่

ตอบ : ตกไป แต่ถ้ารัฐบาลใหม่ยืนยนั ร่างพรบ.มธ. จะเดินหน้าต่อไป 



22. ถาม : เมื่อร่าง พรบ. มธ. ผ่านสภาแล้วข้าราชการทุกคนจะต้องเปล่ียนสภาพเปน็พนกังาน

หรือไม ่

ตอบ : ไม่จําเป็น ให้สมัครใจใครจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ได้ 

 

23. ถาม : แต่ได้ข่าวว่าอธิการบดีต้องออกเปน็พนกังานมหาวิทยาลัยเลยทันที 

ตอบ : ใช่ กฎหมายบังคับว่าอธิการบดีต้องเป็นข้าราชการคนแรกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้ 

 

24. ถาม : แล้วผู้บริหารคนอื่นๆ หล่ะ 

ตอบ : กฎหมายอนุญาตให้ผู้บริหารคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นคณบดี สามารถดํารงตําแหน่งไปจน

ครบวาระ แต่ถ้าจะเปน็ใหม่หรือข้ึนวาระใหม่ต้องเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

 

25.  ถาม : ข้าราชการทีเ่ปล่ียนไปเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยต้องประเมินหรือไม่ 

ตอบ : มีสามช่วง ช่วยแรกเปลี่ยนภายในหนึ่งปี ไม่ต้องประเมินเข้า เปลี่ยนภายในสามป ีต้อง

ประเมินเข้า ถ้าเกินกว่านี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาถึงความจําเป็นและความต้องการของ

มหาวิทยาลัยและต้องประเมินเข้า 

 

26. ถาม : ข้าราชการทีเ่ปล่ียนไปเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยได้สิทธิอะไรบ้าง 

ตอบ : ตามร่าง พรบ.มธ. ได้สิทธิดังน้ี 

1. เป็นข้าราชการบํานาญ 

2. ได้เงินบํานาญตามสิทธิ เว้นแต่จะเปน็ กบข. ต่อ 

3. มีสวัสดิการของข้าราชการบํานาญ 

4. ได้เงินเดือน ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าเดิม 

5. ไม่ต้องเข้าประกันสังคม เว้นแต่สมัครใจ แต่สิทธิในการรักษาพยาบาลของ

ข้าราชการบํานาญจะดีกว่า ผู้ประกันตน 

 

27. ถาม : ถ้าเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว จะยงัคงเปน็สมาชิก กบข. ได้หรือไม่ และผลจะ

เป็นอย่างไร 

ตอบ : เป็นสมาชิก กบข. ต่อไปได้ แต่ยังไม่ได้บํานาญ แต่ได้นบัอายุราชการต่อ และจะได้รับ

บํานาญเมื่อเกษียณ 

 

 



28. ถาม : ถ้าเป็น กบข. ต่อ เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม ่

ตอบ : ได้เสมือนเปน็ข้าราชการบํานาญ 
 
 

29. ถาม : ถ้าไม่ได้เข้าประกนัสังคม จะใช้สิทธิอะไรในเรื่องการรักษาพยาบาล 

ตอบ : สิทธิข้าราชการบํานาญ แต่ถ้าต้องการเปน็ประกันสังคม ก็สมัครเข้าได้โดยสมัครใจ 

 

30. ถาม : เงินเดือนของอาจารย์ทีเ่ปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการเปน็พนกังานมหาวิทยาลัยจะเป็น

อย่างไร 

ตอบ : ได้เพ่ิมข้ึนอีก 50% จากเงินเดือนเดือนสุดท้ายทีเ่ปล่ียนสถานภาพ เช่น เงินเดือน 50,000 

บาท ก็จะได้เป็น 75,000 บาท 

 

31. ถาม : นอกจากเงินเดือนแล้วได้ข่าวว่าอาจารย์จะได้บาํนาญอีกทนัทีด้วย 

ตอบ : ใช่ครับ อายุราชการ 10 ปีข้ึนไปได้บํานาญตามสิทธิ ตัวอย่างเช่น ถ้าใครรบัราชการมา 

25 ป ีก็จะได้รับเงินบํานาญอีกครึ่งหนึ่งของเงินเดือน เช่น เงินเดือน 50,000 บาท บํานาญก็คือ 

25,000 บาท เพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับเงินเดือนตามข้อ 30  

ก็จะได้ 100,000 บาท 

 

32. ถาม : บํานาญจะได้ ½ ของเงินเดือนทุกคนหรือเปล่า 

ตอบ : เปล่าครับ ข้ึนกบัว่ารบัราชการนานเท่าไหร ่คนที่จะได้บํานาญครึ่งหนึ่งจะต้องรับราชการ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ป ี

 

33. ถาม : อ้าวแล้วจะรู้ว่าได้บํานาญเท่าไหร่ทําไง 

ตอบ : มีสูตรการคํานวณครับ ดูใน Website มธ. ทีเ่ขียนว่าโปรแกรมคํานวณบําเหน็จ/บํานาญ

ข้าราชการได้ แต่สูตรโดยทัว่ไปคือ (เงินเดือนเดือนสุดท้าย ×อายุราชการ)/50 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. ถาม : ถ้าออกจาก กบข. จะคํานวณเงินอย่างไร 

ตอบ : มีโปรแกรมใน Website มธ. ให้คํานวณได้เช่นกนัครบั แต่โดยสรุปคือในกรณีที่เลือกจะ

ออกจาก กบข. และรับบํานาญอย่างเดียว ก็ใช้สูตรแบบเดียวกับ ข้อ 33 แต่ถ้าจะขอรับทั้ง

บํานาญและ กบข. กไ็ด้ สูตรของการคํานวณคือ 

 เงินบํานาญ : (เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย ×อายุราชการ)/50 แต่จะต้องไม่เกิน 

70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 

 เงิน กบข. : ซ่ึงจะประกอบด้วยเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และ

ผลประโยชน์ ซ่ึงหากใครมีใบแจ้งยอดเงินสมาชิกของ กบข. ให้ดูบรรทัดสุดท้ายของช่องสุดท้าย

จะมีตัวเลขยอดนี้อยู่ 
 

35. ถาม : เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเปน็อย่างไร 

ตอบ : ได้เพ่ิมข้ึนอีก 30% จากเงินเดือนเดือนสุดท้าย เช่นเงินเดือน 30,000 บาท ก็จะได้ 

39,000 บาท 

 

36. ถาม : ออกจากราชการแล้ว ยังรักษาพยาบาลตัวเอง/พ่อ แม่/ลูกได้เหมือนเดิมมัย้ 

ตอบ : เหมือนเดิมครับ ใช้สิทธิในฐานะข้าราชการบํานาญ 

 

37. ถาม : แล้วถ้ารับบํานาญแล้วมหาวิทยาลัยจัดระบบประกันอะไรให้มัย้ 

ตอบ : มีครับ เราจะมีกองทนุสํารองเล้ียงชีพให้ 
 

38. ถาม : กองทนุสํารองเลี้ยงชีพที่ มธ. จัดตั้งข้ึนเปน็ไงบ้าง 

ตอบ : หักจากเงินเดือนพนกังาน 3 % มหาวิทยาลัยหกัสมทบ 3 % ถึง 5 % โดยมอบให้

ผู้บริหารกองทุนที่เปน็บริษทับริหาร 

 

39.  ถาม : มหาวิทยาลัยจะประกันสุขภาพให้ข้าราชการทีเ่ปล่ียนสถานภาพแบบเดียวกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้มั้ย 

ตอบ : ไม่ครบั เพราะเราสามารถรักษาพยาบาลได้อยู่แล้วในฐานะข้าราชการบํานาญ 

 

40. ถาม : เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการเป็นอย่างไร 

ตอบ : มหาวิทยาลัยจะให้ 2 เท่าเหมือนเดิม 

 

 

 



41. ถาม : งานค่าตอบแทนตําแหน่ง ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ยังมีหรือไม่ 

ตอบ : มีครับ 

 

42. ถาม : จะได้ passport น้ําเงินหรือไม่ 

ตอบ : ได้เหมือนเดิม 

 

43. ถาม : ใช้ตัวเองไปประกันคนอื่นเหมือนข้าราชการได้มั้ย 

ตอบ : ได้เหมือนเดิม 

 

44. ถาม : ต้องทําสัญญาเป็นช่วงๆ แบบเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้หรือไม่ 

ตอบ : ใครที่เปลี่ยนสถานภาพภายใน 1 ปีไม่ต้องครับ มหาวิทยาลัยจะขอสภามหาวิทยาลัยให้อยู่

ได้จนถึงอายุ 60 ปีเลย 
 

45. ถาม : แต่ได้ข่าวว่าจะมีการประเมินด้วย 

ตอบ : จริงครบั แม้จะอยู่ไปถึงอาย ุ60 ป ีแต่มหาวิทยาลัยก็จะจัดระบบประเมินทกุๆ 5 ป ีเพื่อดู

ว่าผู้ที่เปล่ียนสถาน สภาพแล้วเปน็อย่างไรบ้าง 

 

46. ถาม : ออกนอกระบบแล้ว จะโดนกล่ันแกล้งมั้ย 

ตอบ : ไม่มีครับ มธ. ไม่ยอมให้ใครแกล้งใคร และยังมีระบบอุทธรณ์และร้องทกุข์ ที่พิจารณา

โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทกุข์ประจํามหาวิทยาลัยที่มีอิสระและเป็นกลางด้วย 

 

47. ถาม : ภาระงานเปน็อย่างไร 

ตอบ : ก็เป็นไปตามหลักการที่วางไว้ คือ อย่างน้อยต้องสอน 4 วิชาต่อป ีและต้องมีงานวิจัยหรือ

งานเขียน 1 ช้ินต่อปบีวกกับงานอื่นๆ 

 

48. ถาม : การขึ้นเงินเดือนเป็นไง 

ตอบ : จะปรบัเปน็แบบเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ข้ึนเงินเดือนเปน็เปอร์เซ็นต์และข้ึน 1 

ครั้งต่อป ีไม่ใช่ 2 ครั้งแบบเดิม 
 

49. ถาม : การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

ตอบ : จะรวดเร็วขึ้น เพราะเมื่อเปน็มหาวิทยาลัยในกํากับแล้ว เราสามารถใช้ Reader นอกบญัชี

รายช่ือของ สกอ. ได้ 

 



50. ถาม : ตําแหน่งศาสตราจารย์ยังโปรดเกล้าได้เหมือนเดิม 

ตอบ : ใช่ 

 

51. ถาม : เครื่องราชฯ และสายสะพายเปน็อย่างไร 

ตอบ : สิทธิประโยชน์ในด้านนี้จะลดลง อธิการบดีจะได้เครื่องราชฯ สูงสุดคือสายสะพายสาย 1 

อาจารย์ทีเ่ปน็ศาสตราจารย์จะได้เครื่องราชสูงสุดคือสายสะพายสาย 2 จากแต่เดิมที่ข้าราชการ

ตั้งแต่ซี 9 มีสิทธิได้สายสะพายถึงสาย 4 เรื่องนี้ทาง ทปอ. กําลังขอรัฐบาลให้ใช้ระบบ

เหมือนเดิม 

 

52. ถาม : ข้าราชการทีไ่ม่เปล่ียนสถานภาพ ระบบบริหารบุคคลจะเป็นอย่างไร 

ตอบ : ยังคงใช้ พระราชบญัญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

 

53. ถาม : พนักงานมหาวิทยาลัยเดิมจะเป็นอย่างไร 

ตอบ : เหมือนเดิม ไม่ได้รบัผลกระทบ แต่จะดีขึ้นในแง่ทีไ่ม่ต้องถกูมองว่าเป็นบุคลากรช้ัน 2 อีก

ต่อไป 

 

54. ถาม : ลูกจ้างหล่ะ ได้ข่าวว่าจะเลิกจ้างหมด 

ตอบ : ไม่จริง ทุกคนยงัอยู่ใน มธ. เหมือนเดิม 

 

55. ถาม : ลูกจ้างประจําของส่วนราชการจะขอเปลี่ยนเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยได้ด้วยหรือไม่ 

ตอบ : ไม่ได้ครับ ยกเว้นไปสอบเปน็พนกังานมหาวิทยาลัย 

 

56. ถาม : พนักงานเงินรายได้จะเปล่ียนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่ 

ตอบ : เราจะปรบัระบบทั้งหมดให้เหมือนกนั เรียกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด แต่รบัเงิน

จากคนละแหล่งรายได้ 

 

57. ถาม : พนักงานเงินรายได้เมื่อเปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้เงินเดือนเท่ากับพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือไม่ 

ตอบ : จะพยายามทําให้ระบบเหมือนกันทั้งหมด แต่ต้องดูงบประมาณของหน่วยงานทั้งหลาย

ครับ 

 

 



58. ถาม : ได้ข่าวว่าจะกลับไปใช้ชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

ตอบ : เป็นข้อเสนอของกรรมาธิการบางคนของสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ข้อยุติ 

 

59. ถาม : วาระของอธิการบดีเป็นอย่างไร จะเปล่ียนเปน็ 4 ป ีหรือไม ่

ตอบ : 3 ป ีเหมือนเดิม 

 

60. ถาม : วาระของอธิการบดีนับต่อเนื่องก่อน พรบ. ออกนอกระบบหรือไม่ 

ตอบ : นับต่อเนื่องกนัครับ ไม่นับใหม่ อธิการบดีอยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระ 

 

61. ถาม : อธิการบดียังคงเปน็อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ 

ตอบ : เดิมอธิการบดี มธ. เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยตลอด ตั้งแต่สมยัท่านผู้ประศาสน์การ

ปรีดี พนมยงค์ จนถึงปัจจบุัน แต่ตามร่างใหม่อธิการบดีจะไม่เป็นอุปนายกครบั 

 

62. ถาม : วาระของคณบดีเปน็อย่างไร 

ตอบ : เหมือนเดิม วาระ 3 ป ีอยู่ได้ 2 สมัยติดกัน 
 

63. ถาม : สภาข้าราชการและสภาพนักงานมหาวิทยาลัยมีหรือไม่ 

ตอบ : มีครับ 

 

64. ถาม : สภาพนักงานมหาวิทยาลัย แยกออกจากสภาอาจารย์ใช่มัย 

ตอบ : ตามร่าง พรบ. แยกเป็นสองสภาคือสภาอาจารย์ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

65. ถาม : ได้ข่าวว่าจะให้นักศึกษาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย 

ตอบ : คณะกรรมาธิการมีความเหน็ให้นายก อมธ. กบัประธานสภานักศึกษาเปน็กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ส่วนตัวผมเหน็ด้วยอย่างยิง่ครับ 

 

66. ถาม : ระบบบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยจะเปน็อย่างไร 

ตอบ : เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องยกร่างอยู ่

โดยอาจปรบัปรุงให้ทนัสมยั เช่นเงินเดือนแรกเข้าของแต่ละวิชาชีพอาจไม่เท่ากนั 

 

67. ถาม : พนักงานมหาวิทยาลัย มีตําแหน่งทางวิชาการเหมือนเดิมหรือไม่ 

ตอบ : ยังมีตาํแหน่ง ศ. รศ. ผศ. และอาจารย์เหมือนเดิม 



 

68. ถาม : ยังใช้ตาํแหน่งเปน็คํานําหน้านามได้หรือไม่ 

ตอบ : ยังใช้ตาํแหน่งทางวิชาการเป็นคํานาํหน้านามได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 

69. ถาม : พนักงานสายสนบัสนุนมีตําแหน่งชํานาญการ เชี่ยวชาญหรือไม ่

ตอบ : ยังมีอยู่ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

 

70. ถาม : ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน็อย่างไร 

ตอบ : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับ ซ่ึงจะขอรับฟังความเห็นของทกุคน 

 

71. ถาม : การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ยังเปน็ข้าราชการกับผู้ที่เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย

เหมือนกันหรือไม่ 

ตอบ : เหมือนกัน 

 

72. ถาม : ยังมีระบบการลาไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือไม่ 

ตอบ : ยังมีอยู่ แต่หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เปน็ไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัย 
 

73. ถาม :  ค่าตอบแทน สวัสดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร 

ตอบ : เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย หลักการคือคงเหมือนเดิม 

 

74. ถาม : ในอนาคต มธ. จะกู้เงินและออกพันธบัตรได้มั้ย 

ตอบ : ได้ครบั 

 

75. ถาม : งบประมาณที่รัฐบาลจะให้ มธ. จะเป็นอย่างไร 

ตอบ : เป็นระบบ Block Grant คือ มธ. จะได้มาเป็นก้อน แล้ว มธ. สามารถปรับและนําไปใช้

อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เงินเหลือก็ไม่ต้องคืนรัฐบาล 

 

76. ถาม : จะมีการยุบเลิกคณะ สํานกั สถาบนั ใดหรือไม ่

ตอบ : หน่วยงานทั้งหมดยงัเหมือนเดิม เว้นแต่ในอนาคตอาจมีการปรบัเปล่ียนให้มีประสิทธิภาพ

โดยมติของสภามหาวิทยาลัย 

 



77. ถาม : SIIT และสํานักบณัฑิต ต้องเปลี่ยนชื่อเปน็เป็นคณะ หรือวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ

พรบ.หรือไม ่

ตอบ : ไม่ครบั คงต้องหารือกันถ้าต้องการ 

 

78. ถาม : การแต่งตั้ง คณบดีและระบบการสรรหาจะเปน็อย่างไร 

ตอบ : คณบดีได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเหมือนเดิม 

 

79. ถาม : คณะกรรมการประจาํคณะยังมีอยู่หรือไม่ 

ตอบ : มี คณบดีเปน็ประธาน 

 

80. ถาม : วาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานัก,สถาบันเหมือนเดิมหรือไม่ 

ตอบ : เหมือนเดิม 

 

81. ถาม : การสรรหาและการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานัก/สถาบันเปน็อย่างไร3 

ตอบ : โดยหลักคือเหมือนเดิม แต่เท่าทีห่ารือกบัสภามหาวิทยาลัยข้อบังคับเราใช้มานานแล้ว 

อาจปรบัปรุงให้ทันสมัยและดียิ่งข้ึน 
 

82. ถาม : คณะกรรมการประจาํสํานัก/สถาบนัยังมีอยู่หรือไม่/แตกต่างจากเดิมอย่างไร 

ตอบ : ยังมีอยู่ องค์ประกอบเปน็ไปตามข้อบังคับ 

 

83. ถาม : ยังต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีหรือไม่ 

ตอบ : มหาวิทยาลัยสามารถต้องออกข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุมาใช้เอง 

 

84. ถาม : คณะทีย่ากจนหรือสาขาวิชาที่ไม่คุ้มทนุแต่จําเปน็ต่อสังคม จะดําเนินการอย่างไร 

ตอบ : พรบ.กาํหนดให้มีกองทุนจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่จําเปน็ต่อไป 

 

85. ถาม : มธ. ต้องร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ท้ังหมดใช่หรือไม่ 

ตอบ : ใช่ครับ 

 

86. ถาม : ระเบียบข้อบังคับใหม่มีอะไรบ้าง 

ตอบ : มีกว่า 50 ฉบบั ที่สําคัญมีเรื่องบริหารบุคคล เรือ่งบริหารงบประมาณการเงินทรัพย์สิน 

เรื่องส่วนงาน การแบ่งส่วนงาน เรื่องชื่อปริญญา 



87. ถาม : ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ต้องทําเสร็จเมื่อไหร ่

ตอบ : ข้อบังคับที่สําคัญ จะเร่งให้เสร็จก่อน พรบ. มีผลใช้บังคับ 

 

88. ถาม : ในการยกร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยจะมีการรับฟังความเห็นหรือจัดประชาพิจารณ์

หรือไม ่

ตอบ : ถ้าข้อบังคับนั้นเกีย่วข้องกับประชาคมกลุ่มใด จะจัดให้ประชาคมกลุ่มนั้นมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นอย่างแน่นอน 

 

89. ถาม : แล้วในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบข้อบังคับใหม่จะทําอย่างไร 

ตอบ : เราก็ใช้ของเดิมไปก่อน 

 

90. ถาม : องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยจะเปน็อย่างไรบ้าง 

ตอบ : องค์ประกอบเหมือนเดิมคือมีคนในและคนนอกจํานวนเท่ากนั แต่แตกต่างในเรื่องจํานวน

ของแต่ละประเภท และถ้าเป็นไปตามความเหน็คณะกรรมาธิการ กจ็ะมีตัวแทนนกัศึกษา 2 คน 

เข้ามาเปน็กรรมการ 

 

91. ถาม : ใครเปน็คนตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตอบ : เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการโดย

กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการที่เป็นรองอธิการดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ผู้แทน

คณาจารย์ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

92. ถาม : ใครเปน็อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ตอบ : อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาแต่งตั้ง 

 

93. ถาม : ใครเปน็เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ตอบ : กรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

94. ถาม : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งกีป่ ีและมีข้อจํากัดในวาระการดํารงตํา

แน่งหรือไม ่

ตอบ : สามปี และไม่จํากัดวาระ 

 

 



95. ถาม : ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง 

ตอบ : ในสภามหาวิทยาลัยมีนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ฯ เปน็กรรมการโดยตําแหน่ง และยังมี

สภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์อีกครบั 

 

96. ถาม : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยยังมีอยู่หรือไม่ 

ตอบ : ยังมีอยู่ แต่เรื่ององค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ให้เปน็ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 

97. ถาม : ในร่างมีสภาวิชาการด้วย 

ตอบ : ใช่ครับ ทําหน้าที่ดูแลเรื่องวิชาการของมหาวิทยาลัย แต่เราเรียกช่ือว่ากรรมการนโยบาย

วิชาการ 

 

98. ถาม : ระบบการสรรหาอธิการบดีเป็นอย่างไร 

ตอบ : ในร่างกฎหมายให้เป็นไปตามข้อบังคับ ซ่ึงเราน่าจะคงใช้ระบบสรรหาแบบปัจจุบนัต่อไป 

ซ่ึงเป็นระบบผสมผสานระหว่างการให้ประชาคมออกเสียงแสดงความเห็น และให้สภา

มหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉยัชี้ขาดในข้ันตอนสุดท้าย 

 

99. ถาม : องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษายังคงมีอยู่ต่อไป 

ตอบ : ใช่ครับ แต่ไม่ได้เขียนในร่างกฎหมายนะครบั เปน็ไปตามข้อบังคับ มธ. 

 

100. ถาม : ครุยมหาวิทยาลัยเปน็อย่างไร 

    ตอบ : เหมือนเดิมสําหรับนักศึกษา ของอาจารย์ผมอยากให้มีการออกแบบใหม่ให้สวยขึ้น 

 

101. ถาม : ออกนอกระบบแล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเจริญก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนหรือไม ่

 ตอบ : แน่นอนครบั เมื่อเรามีอิสระมีความคล่องตัวมากข้ึนผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็จะใช้โอกาส  

 น้ีนําพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสถาพรอย่างแน่นอน 

 

----------------- 

 


